

## พาณิชย์ยัน‘ลอยตัวน้ำตาล’ ดูแลกลไกไม่กระทบผู้บริโภค

กรุงเทพธุรกิจ • นางสาววิบูลย์ลักษณ์

ร่วมรักษา ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังหารือกับเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน เพื่อเตรียมมาตรการและกลไกดูแลระบบราคาน้ำตาลลอยตัวแบบมีการจัดการ หลังจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) มีมติประกาศลอยตัวราคาน้ำตาล เดือน ต.ค.นี้ ให้มีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 1 ธ.ค. 2560 และให้ทันฤดูการผลิต 2560/2561 ว่า ปัจจุบันน้ำตาลทรายเป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีควบคุมตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) โดยกำหนดเพดานราคาขายปลีกสูงสุดไม่เกินกิโลกรัมละ 23.50 บาท หากลอยตัวราคาน้ำตาลทรายแบบมีการจัดการตามกลไกตลาดโลก กระทรวงพาณิชย์จะต้องเตรียมกลไกดูแลราคาน้ำตาลทรายในประเทศ เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเดือดร้อนและไม่กระทบกับเกษตรกร

เบื้องต้นดูแลราคาน้ำตาลทรายภายใต้กฎหมายราคาสินค้าและบริการสามารถให้น้ำตาลทรายยังอยู่ในรายการสินค้าควบคุมได้ เนื่องจากเป็นสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ แต่การกำหนดเกณฑ์ราคาที่ต้องอิงตามกลไกตลาดโลก อาจต้องมีกลไกการออกราคาแนะนำ เพื่อให้ผู้บริโภคทราบราคาที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งผู้ประกอบการที่ใช้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารจะต้องมีโครงสร้างราคาสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในไปเตรียมมาตรการทั้งหมด ซึ่งกระทรวงฯ จะรอให้การแก้ไข พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลฉบับใหม่เสร็จก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาชั้นกรรมมาธิการในที่ประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

“แม้ปล่อยให้ราคาน้ำตาลลอยตัวแบบมีการจัดการ แต่กระทรวงพาณิชย์ยืนยันจะดูแลไม่ให้กระทบกับผู้บริโภคและราคาน้ำตาลทรายในประเทศจะไม่แพงขึ้นกว่าปัจจุบัน”

ราคาน้ำตาลทรายปัจจุบันกำหนดเพดานราคาควบคุมไว้ที่ 23.50 บาทต่อกิโลกรัม แต่ในตลาดขายจริงกิโลกรัมละ 19-20 บาท ต่ำกว่าราคาควบคุม เพราะแนวโน้มราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกขณะนี้ทรงตัวต่ำ

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า น้ำตาลทรายเป็นสินค้าจำเป็นที่อยู่ในบัญชีควบคุมตามประกาศของกกร. ปัจจุบันราคาน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ภายในประเทศกิโลกรัมละ 23.50 บาท น้ำตาลทรายขาวกิโลกรัมละ 22.50 บาท เป็นราคาจำหน่ายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนการขายปลีกในต่างจังหวัด ทางจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดเป็นผู้กำกับดูแลราคาจำหน่าย โดยคิดรวมค่าขนส่งสำหรับราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดโลกเทียบราคาโรงงานปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 14-15 บาท ขณะที่ของไทยกำหนดราคาน้ำตาลทรายขาวหน้าโรงงานไว้ที่กิโลกรัมละ 19 บาท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์กิโลกรัมละ 20 บาท ซึ่งเป็นราคามูลค่าเงินเก็บเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายที่กิโลกรัมละ 5 บาท

เชื่อว่า การลอยตัวน้ำตาลทรายแบบมีการจัดการจะทำให้ราคาน้ำตาลในประเทศลดลง ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้เสนอให้กระทรวงพาณิชย์เข้ามาช่วยควบคุมราคาขายปลีกน้ำตาลทรายหากราคาสูงเกินความเหมาะสม กระทรวงพาณิชย์สามารถใช้กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเข้ามากำกับดูแลได้